

ทายนิสัยผู้หญิงจาก...ลายเสื้อยืดที่สวมใส่

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

ทายนิสัยผู้หญิงจากลายเสื้อยืด...

รู้กันมั้ยว่าลายของเสื้อยืดตัวเก่งที่เราใส่กันทุกวันนี้ มันมีความหมายซ่อนอยู่นะยะ
สามารถบอกนัย ๆ ว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงได้ด้วย ไม่เชื่อละชิ งั้นคงต้องไปดูกันดีกว่าเนอะว่าจะตรง
โดนใจกันแค่ไหน

ตัวเลขหรือเสื้อยืดกีฬา

สาวคนไหนชอบเสื้อยืดเกินกะเสื้อที่มี Number ตัวเลขมากมาย
ทำให้รู้สึกว่าคุณที่ชอบตัวเลขมักจะชอบการแข่งขัน บอกกับเป็นคนทะเยอทะยาน ชอบการต่อสู้
ทำอะไรต้องให้ได แต่การคาดหวังหรือทะเยอทะยานมันก็เป็นเรื่องดี แต่เผื่อใจไว้ซะบ้าง
เพราะไม่มีใครเป็นที่ 1 เสมอหรอกนะ

ย้อนยุค

70's หรือประเภทไซเบอร์สูดุดดา รวมทั้งลายต่าง ๆ ที่กำลังอิน...
เห็นที่ไรเป็นนอดใจไม่ได้ชื่อซะทุกทีสิ รุ้มียวลีกร ๆ ขวางในยังชวนความเป็นเด็กไว้อยู่
ก็แหมบางครั้งก็ชอบทำอะไรเดน ๆ อวด ๆ แบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ (ยอมรับชะเถอะนา) เราให้อภัยกันได้
และด้วยความที่เป็นสาวมั่น แถมยังกล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นแบบนี้
ไม่แปลกที่จะตกเป็นเป้าสายตางาย ๆ ของคนรอบข้างไม่รู้ตัว
แถมยังไม่ชอบให้มาทักขังตีกรอบให้เธอทำหรือคิดตาม

ควาเกิร์ล & ร็อคเกอร์

รวมทั้งลวดลายเสื้อยืดแบบเหี้ยม ๆ ทั้งหลาย สีที่ดูแล้วทำให้ดูเป็นสาวเท่ อย่างเช่นสีดำ
เห็นที่ไรโดนใจทุกที ไม่เพียงแต่เป็นสาวหวานเท่านั้นนะ
ประเภททำอะไรตามใจตัวเองและทำอะไรตามใจต้องการ
และที่สำคัญไม่เคยกลัวหรือใส่ใจด้วยว่าใครจะว่ายังไง ก็เป็นแบบนี้หน้า
เอาเป็นว่าทางที่ดีก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมสวมหมวกกันน็อคก่อนก็ดีนะจ๊ะ แบบมันเกินป็นิดนึง

ดอกไม้ธรรมชาติ

ธรรมชาติหรือลายอาร์ตต่าง ๆ เน้นสวยงามบวกกับความคิดสร้างสรรค์แล้วละก็
เป็นหญิงมั่นเชื่อว่าตัวเองทำได้ไม่แพ้คนอื่น บางครั้งดูง่าย ๆ สบาย ๆ ออกจะติดดินด้วยซ้ำ ชอบคิด
idea เก ๆ และน่าสนใจยุบอยุบ ๆ และที่ไม่ได้แคคิดเท่านั้นนะ ยังทำให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันด้วย
(แจจจริง)

ตัวอักษร

ดูครั้งแรกอาจจะเข้าใจว่าเป็นคนเงียบขรึม แต่จริง ๆ แล้ว กลับเป็นสาวประชาสัมพันธ
ช่างพูด เขากับคุณนาย ราเริง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่ชอบวางแผนแยบยล ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอน
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองอะไรหลาย ๆ มุม สุขุมรอบคอบแต่ก็เป็นคนใจอ่อน
ชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่ประมาณตน

โลโก้

สำหรับสาว ๆ ที่ชอบลายโลโก้สวย ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร ทายว่าเป็นคนค่อนข้างซีลีน Entertain
สามารถทำให้คนรอบข้างมีรอยยิ้มไปพร้อม ๆ กับพวกเธอได้
และที่สำคัญยังเป็นเจ้าแม่กิจกรรมที่ชอบทำเรื่องสนุก ๆ แต่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือกนะ
โพงผางบางเป็นบางครั้ง ก็เพราะความใจร้อนของตัวเอง เรื่องเล็ก ๆ
ก็เก็บไปเลยกลายเป็นไม่นิดไปซะได้ ลดองศาความรอนของตัวเองลงบ้าง แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตดูดีแล้ว

กราฟฟิค

ชอบเหลือเกินกับลายกราฟฟิคบนตัวเสื้อ เป็นคนที่ชอบ Create งานใหม่ ไม่ชอบลอกหรือ
Copy งานใคร ชอบประดิษฐ์สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา อ่อนโยน มีน้ำใจกับเพื่อนฝูง ซื่อสัตย์
แต่บางครั้งออกจะขึงอ้น เจ้าอารมณ์ไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้น่ากลัว เลวร้ายอะไร สิ่งที่พวกเธอไม่ชอบสุด ๆ
คือไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ แถมยังเป็นพวกช่างเมาท์ ไม่ไหวแฉ

การ์ตูน

ยัยสาวที่ชอบลายตัวการ์ตูนบนเสื้อ ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอเป็นเด็กหรือกนะ
เป็นคนอารมณ์ดี ราเริง ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนกับเคาหรือก มีมุขฮามาหยอกล้อเล่นกับเพื่อนเสมอ
สาวช่างเพื่อน เชื่อและสนใจคนรอบข้างหายไปหน่อย ชอบมองโลกในแง่ดีจนเกินไป
อารมณ์เจ้าชู้ลดอุณหภูมิลงมานิดนะจะ ๆ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล